




BÀI HỌC TỪ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc

□ **Phuong Thúy**

Thời gian gần đây, việc cán bộ cơ sở lạm quyền trong công tác, vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ đã trở thành vấn đề bức xúc, gây dư luận không tốt trong cán bộ và đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã có 2 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bến Tắm và đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hoàng Tân liên quan đến những vi phạm này.

 uối tháng 4-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh nhận được thông tin đồng chí Phạm Tiến Liệu, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường Bến Tắm có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế làm việc của HĐND, có biểu hiện của việc lạm quyền trong công tác. Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phạm Tiến Liệu, Ban Thường vụ Thành ủy đã kết luận rõ những vi phạm nêu trên.

Qua xác minh, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ nhận thấy: Với tư cách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường Bến Tắm, trong năm 2019 và đầu năm 2020, đồng chí Phạm Tiến Liệu đã

ký và ban hành các văn bản không đúng trình tự, quy định ban hành văn bản của cơ quan nhà nước; không được theo dõi trong sổ công văn đi, không được lưu bản chính trong hệ thống văn bản của Thường trực HĐND phường (năm 2019 có 2 văn bản). Một số văn bản ban hành tùy tiện, vội vàng khi chưa được bàn bạc, thẩm tra về nội dung (trong ngày 26/8/2019 ký 3 văn bản gửi cùng một đối tượng người nhận là Chủ tịch UBND phường, yêu cầu trả lời ý kiến cử tri). Có văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, không được bàn bạc, thống nhất trong Thường trực HĐND phường (không thể hiện trong sổ họp nghị quyết của Thường trực HĐND). Hầu hết các văn bản do đồng chí Phạm Tiến Liệu ký gửi sai đối tượng

người nhận, không đúng thẩm quyền của cơ quan giải quyết (lẽ ra phải gửi UBND phường giải quyết thì đồng chí lại đề gửi đến Chủ tịch UBND phường) là không đúng đối tượng phải trả lời. Nội dung các văn bản không nằm trong kế hoạch chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND giữa 2 phiên họp của HĐND, không nằm trong chương trình giám sát của Thường trực HĐND phường. Có nội dung văn bản là nội dung chuyển đơn kiến nghị của công dân, lẽ ra phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định thì đồng chí Phạm Tiến Liệu lại lấy danh nghĩa Thường trực HĐND phường chuyển đến và yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND phường là đối tượng bị công dân kiến nghị giải quyết, trả lời bằng văn bản. Hoặc nội



dung văn bản ngoài việc phản ánh lấy ý kiến cử tri còn thể hiện ý kiến chủ quan của cá nhân đồng chí, hàm ý phản ánh, tố cáo đồng chí Chủ tịch UBND phường (Văn bản báo cáo số 05/CV-HĐND, ngày 12/9/2019 gửi Ban Tổ chức Thành ủy, UBKT Thành ủy, tổ đại biểu HĐND thành phố...).

Trong quá trình hoạt động của đại biểu HĐND, đồng chí Phạm Tiến Liệu sau khi nắm bắt được ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân đã không báo cáo với tập thể cấp ủy, tập thể Thường trực HĐND phường và không trao đổi với Chủ tịch UBND phường để tìm cách giải quyết mà tự ý ban hành văn bản. Việc làm của đồng chí Phạm Tiến Liệu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của HĐND phường và có biểu hiện của việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác, gây khó khăn cho người thực thi công vụ. Đồng chí không báo cáo, phản ánh đầy đủ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để Đảng ủy bàn và giải quyết; không làm tròn trách nhiệm của Phó Chủ tịch HĐND phường theo Quy chế hoạt động của HĐND phường; thiếu bản bực, thống nhất với Chủ tịch HĐND phường trong việc ban hành văn bản dẫn đến sai phạm.

Việc làm của đồng chí Phạm Tiến Liệu trong năm

2019 đã được cơ quan thẩm quyền nhắc nhở; Đảng ủy phường Bến Tắm đã kiểm điểm. Bản thân đồng chí Phạm Tiến Liệu đã nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm nhưng đến tháng 4/2020, đồng chí tiếp tục vi phạm. Trên cơ sở những báo cáo của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Phạm Tiến Liệu bằng hình thức cảnh cáo.

Vụ việc thứ hai, đó là vào tháng 10-9-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân nhiệm kỳ 2016-2021 về những vi phạm:

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Tân, đồng chí Nguyễn Văn Thiệu chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy phường Hoàng Tân trong những năm 2017, 2018. Cụ thể là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc không quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ một số chủ trương, nghị quyết, đề án... của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và của Đảng ủy phường dẫn đến không tổ chức thực hiện hoặc hiệu quả trong thực tế

bị hạn chế (nhất là đề án về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn). Không chấp hành nghiêm túc Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND, ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã; tổ chức sắp xếp một số chức danh còn chậm, chưa quyết liệt (Chức danh Chủ tịch Hội người Cao tuổi và chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ) để Ban Thường vụ Thành ủy phải gọi ý kiểm điểm cuối năm 2018, UBND thành phố nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu còn chịu trách nhiệm chính trong việc không duy trì tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện không nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng (tổ chức họp Ban Thường vụ không đầy đủ; chất lượng cuộc họp của cấp ủy không cao; việc thể chế hóa thành nghị quyết của cấp ủy còn rất hạn chế); có biểu hiện buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường (không tổ chức để cấp ủy nghe Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường báo cáo và đề xuất giải quyết những công việc quan trọng của địa phương). Ngoài ra, Ban Chấp hành đảng bộ phường Hoàng Tân



nhiệm kỳ 2015-2020 còn có biểu hiện chưa thống nhất giữa việc ban hành chủ trương, nghị quyết với tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, đặc biệt là trong công tác cán bộ làm giảm sút vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm dẫn đến việc xử lý kỷ luật không tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình là vụ kỷ luật đồng chí Nguyễn Đình Tuyên - đảng viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường, đại biểu HĐND. Đồng chí Tuyên vi phạm khuyết điểm đã được Đảng ủy phường thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhưng đồng chí Thiệu với tư cách là Bí thư Đảng ủy không chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và Nhà nước - nơi đồng chí Nguyễn Đình Tuyên là thành viên tiến hành kỷ luật theo quy định; không chỉ đạo HĐND phường bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND của đồng chí Tuyên (bỏ qua 2 kỳ họp thường lệ không bãi nhiệm, khi đưa ra bãi nhiệm thì

không thành). Việc thi hành kỷ luật của MTTQ phường, Đoàn Thanh niên phường đối với đồng chí Tuyên sai quy trình, hình thức kỷ luật không tương xứng với kỷ luật Đảng.

Những khuyết điểm nêu trên của đồng chí Nguyễn Văn Thiệu đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân đồng chí, đến uy tín của Đảng ủy, UBND phường do đồng chí là người đứng đầu. Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh đã thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Thiệu bằng hình thức khiển trách.

Từ việc xử lý kỷ luật 2 cán bộ cấp cơ sở vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Thành ủy Chí Linh, Hải Dương có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt nghiêm túc, đề cán bộ, đảng viên hiểu và nhận thức đầy đủ về nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đảng bộ; trong đó cần quy định rõ một số nội dung căn bản trong hoạt động của tổ chức đảng, như: Mọi đảng viên phải chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân

phục tùng tổ chức, thiểu số phục tùng đa số.

Thứ hai, cần nhận thức rõ việc ban hành quy chế là một việc làm nghiêm túc, không được chiếu lệ, hình thức. Vì vậy, phải căn cứ vào tình hình, đặc điểm của đảng bộ, chi bộ để xây dựng quy chế, quy định của cấp ủy, vừa đúng với nguyên tắc của Đảng, vừa phù hợp với đặc điểm của đơn vị, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi đảng viên hiểu và thực hiện đúng các nội dung của quy chế. Các cấp ủy viên phải nắm chắc nội dung quy chế, có ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm nội dung và yêu cầu của quy chế.

Thứ ba, phải thường xuyên duy trì nghiêm túc quy chế làm việc; phát huy dân chủ trong Đảng để ngăn ngừa tình trạng người đứng đầu độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc, cấp ủy viên không thực hiện đúng quy chế, lạm quyền trong thực thi công tác và công vụ.

Thứ tư, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc để tránh trường hợp người đứng đầu vi phạm quy định của Đảng, lạm quyền, lộng quyền. Khi phát hiện vi phạm thì cấp ủy viên và đảng viên phải đấu tranh để bảo vệ cái đúng. Cấp ủy, UBKT các cấp phải nhanh chóng vào cuộc, xử lý kịp thời, bảo vệ nguyên tắc. □